

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận Trường THCS Bùi Viện đạt chuẩn quốc gia mức độ II.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023.



Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen và quà cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường. Làm tốt công tác phổ cập giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Quang Minh nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đánh trống khai trường. Ghi nhận và biểu dương thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ

lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khánh thành khu nhà 2 tầng 10 phòng học của Trường Tiểu học và THCS Quang Minh do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Thái Bình tài trợ. \* Tối ngày 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi năm 2022 và liên hoan văn nghệ

chào mừng năm học 2022 - 2023. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, Trường THPT Chuyên Thái Bình có 3 học sinh đạt giải nhất, 6 học sinh đạt giải nhì, 3 học sinh đạt giải ba. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023, 9 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Thái Bình và 4 học sinh đạt điểm cao nhất vào lớp 10 THPT công lập đại trà. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022,

toàn tỉnh có 17 học sinh có điểm cao nhất các khối A, A1, B, C, D và các ban khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Tại hội nghị, 42 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi năm 2022 được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và quà của Hội Khuyến học tỉnh. Cũng tại hội nghị, các em học sinh và các thầy cô giáo đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu tạo khí thế vui tươi, phấn khởi để toàn ngành đoàn kết, tự tin bước vào năm học 2022 - 2023.

HUYỆN ĐOÀN QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Trung thu năm 2022, sáng ngày 4/9, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình gói bánh chưng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề "Bánh chưng cho em - Vui tết Trung thu năm 2022", Huyện đoàn, các cơ sở đoàn cùng các nhà hảo tâm đã chuẩn bị nguyên liệu, tổ chức gói 180 chiếc bánh chưng. Toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa. Trong 2 ngày 5 - 6/9, số bánh chưng này sẽ được trao tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với gói bánh chưng, cán bộ đoàn trong huyện còn tổ chức làm đèn lồng tặng các em. Đến nay đã có 550 chiếc đèn lồng được hoàn thiện. Đây là hoạt động thường xuyên được các cấp bộ đoàn huyện Quỳnh Phụ tổ chức nhân dịp tết Trung thu với mong muốn mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để các em được đón tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

NGUYỄN CƯỜNG

Giải bóng đá các dòng họ tỉnh Thái Bình lần thứ I

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong 2 ngày 2 - 3/9, tại thành phố Thái Bình đã diễn ra giải bóng đá các dòng họ tỉnh Thái Bình lần thứ I năm 2022.

Giải quy tụ các đội bóng đến từ họ Lại Thái Bình, họ Bùi Thái Bình, họ Dương Thái Bình, họ Vũ - Võ Thái Bình cùng một số câu thủ chuyên nghiệp quê Thái Bình hiện đang thi đấu trong hệ thống giải quốc gia, qua đó tạo nên tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của giải.

Giải bóng đá các dòng họ tỉnh Thái Bình góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, truyền tải giá trị tốt đẹp của các dòng họ nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.

TU ANH

Cảnh báo rủi ro đối với hóa đơn mua khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như cát các loại; đất sét làm gạch, ngói; đá các loại; cuội, sỏi, sạn... là hàng hóa thường xuyên được mua bán, giao dịch đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác, kinh doanh, sử dụng đất, đá, cát, sỏi... phức tạp; xuất hiện tình trạng sử dụng hóa đơn mua bán hàng hóa là đất, đá, cát, sỏi... không hợp pháp dẫn đến bị xử phạt, bị loại trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính vì thế, để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật đồng thời hạn chế tối đa rủi ro rủi ro khi phát sinh hoạt động mua, bán khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải thực hiện đăng ký kinh doanh và chỉ được kinh doanh khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp. Đối với doanh nghiệp, tổ chức mua hàng hóa là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cần lưu ý chỉ mua khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và đã đăng ký kinh doanh theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp sẽ bị xử phạt theo quy định, đồng thời hóa đơn mua bán khoáng sản có nguồn gốc không hợp pháp thì không được chấp nhận và không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

MINH HƯƠNG

Không xảy ra tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1 - 4/9), tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giao thông thông suốt, an toàn, tình trạng ùn tắc giao thông được hạn chế tối đa. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm

nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn, tác trên Cổng dịch vụ công). Người có yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 4) cung cấp thông tin trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công tỉnh phải chính lý biểu mẫu này bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP); tải đính kèm giấy tờ tùy thân (bao gồm: bản chụp chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu). Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

trên không gian mạng, kích động biểu tình, gây rối ANTT của các đối tượng phản động đồng thời tăng cường công tác bảo đảm ATGT, trật tự công cộng. Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch nên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình

ANTT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng công an toàn tỉnh duy trì tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip điện tử; tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 13 phạm nhân. Về tình hình trật tự ATGT, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Không xảy ra cháy,

nổ lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 212 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,075 tỷ đồng, tạm giữ 77 ô tô, mô tô, tước 80 giấy phép lái xe. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 78 trường hợp, xử phạt 686 triệu đồng; vi phạm về tốc độ 35 trường hợp, xử phạt 149 triệu đồng; vi phạm về quá tải trọng 10 trường hợp, xử phạt 43 triệu đồng...

NGUYỄN THỜI

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

2. Phí dịch vụ bưu chính Thực hiện theo quy định của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính. B. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu LLTP trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình 1. Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP. - Cá nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình (https://dichvucong.thaibinh.gov.vn) để đăng ký/dăng nhập tài khoản, xác thực danh danh diện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp phiếu LLTP. - Cổng dịch vụ công bảo đảm việc xác thực danh danh diện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các trường thông tin của công dân có

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định dạng cá nhân, tự động điền vào biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công). Người có yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 4) cung cấp thông tin trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công tỉnh phải chính lý biểu mẫu này bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP); tải đính kèm giấy tờ tùy thân (bao gồm: bản chụp chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu). Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên. Lưu ý:

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền. 2. Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 2.1. Đối với cá nhân - Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông tin qua gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Yêu cầu bổ sung giấy tờ". + Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Không được tiếp nhận". - Thanh toán phí cấp phiếu LLTP: Thực hiện thanh toán trực tuyến. Cổng dịch vụ công phải cung cấp chức năng thanh toán cho để người yêu cầu cấp phiếu LLTP thực hiện được

một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là "Không được tiếp nhận". - Thanh toán phí cấp phiếu LLTP: Thực hiện thanh toán trực tuyến. Cổng dịch vụ công phải cung cấp chức năng thanh toán cho để người yêu cầu cấp phiếu LLTP thực hiện được

(còn nữa) PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - SỞ TƯ PHÁP

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398 Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 4/9 Thế giới: Hơn 610 triệu ca mắc Covid-19 Việt Nam: Gần 1.400 ca mắc Covid-19 mới Thái Bình: Các cơ sở y tế tuyển tỉnh, tuyển huyện tiếp nhận thêm 11 bệnh nhân mới SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19